



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 12 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,782 ราย ผู้ป่วยสะสม 839,989 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,649 ราย รักษาหายสะสม 623,801 ราย ยังรักษาอยู่ 209,028 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 147 ราย เสียชีวิตสะสม 6,848 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 22,288,819 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 205,542,849 ราย เสียชีวิต 4,337,580 ราย รักษาหาย 184,545,349 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ แคลิฟอร์เนียบังคับครูทุกคนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่เช่นนั้นต้องตรวจเชื้อทุกสัปดาห์ นิวซีแลนด์ เตรียมอนุญาตให้ผู้ฉีดวัคซีนจากพื้นที่เสี่ยงต่ำเข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว เริ่มปี 2565 UK เผยผลการศึกษาศึกษาการเกิดลิ่มเลือดหลังฉีด AZ (กลุ่มอาการ VITT) เสี่ยงเสียชีวิตสูง แม้ในคนอายุน้อยที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน ออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์ราประกาศล็อกดาวน์จากพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย หลังไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ปี มาเลเซีย ผู้ป่วยใหม่ 21,668 ราย เร่งฉีดวัคซีนให้สตรีมีครรภ์

ประเด็นสำคัญ

1.ชะลอสัญญาซื้อชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, แนวหน้า, ประชาไท, moneyandbanking, kapook, กรุงเทพธุรกิจ, thestandard, เพจอีจัน, thebangkokinsight, thejournalistclub, ประชาชาติ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, thematter, thaipublica, topnews, newtv, ช่อง 7, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, มติชนสุดสัปดาห์, nationtv, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, amarintv, ไทยโพสต์)

-ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ อภ. จัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่มีคุณภาพสูง มีความจำเพาะและความไวตามมาตรฐาน WHO เนื่องจากการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้นให้กับสปสช.เพื่อกระจายให้รพ.แจกจ่ายกับประชาชน ใช้เกณฑ์ราคาถูกที่สุดเป็นตัวตัดสิน ซึ่งยี่ห้อ LEPU ที่ชนะการประมูลถูกเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาดสหรัฐฯ เมื่อ 28 พ.ค. 2564 ตามคำสั่ง FDA สหรัฐฯ ให้ระงับใช้เพราะผลการตรวจไม่แม่นยำ และหากใช้ ATK ที่ไม่แม่นยำต้องมีการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR จะทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสได้รับการรักษาเร็ว อีกทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงขอให้นายกฯ ตรวจสอบและสั่งอภ.ยุติการลงนามในสัญญาการจัดซื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (hfocus, ช่อง 7, เพจอีจัน, thainews, infoquest, มติชนสุดสัปดาห์, thaipbs, workpointtoday, สำนักข่าวอิศรา, ประชาไท, sanook, คมชัดลึก, ประชาชาติ)

-ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในฐานะประธานบอร์ด อภ. ได้สั่งชะลอการทำสัญญาซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ออกไปก่อน โดยอภ.และอย.จะเร่งตรวจสอบข้อมูลคุณภาพโดยละเอียด เนื่องจากมีบางหน่วยงานห่วงใยและไม่มั่นใจในคุณภาพ และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, workpointtoday, thebangkokinsight, สปริงนิวส์, mthai, sanook, ChiangmaiNews, moneyandbanking, nationtv, newtv, new18)

-เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันที่ 13 ส.ค. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้บอร์ด สปสช. จะประชุมเพื่อหารือข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว

ด้าน เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้ในประเทศไทยตามที่คกก.พิจารณาแล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยไม่ได้ประเมินเฉพาะเอกสารแต่มีการทดสอบจริงที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ซึ่งมีค่าความไวมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ความจำเพาะมากกว่าร้อยละ 98 ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียน 29 ชนิด กรณีที่ FDA สหรัฐฯ สั่งระงับการใช้ ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่ได้ขออนุญาตนำมาใช้ภายในประเทศจึงเท่ากับเป็นของปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, กรุงเทพธุรกิจ)

-ตัวแทน ออสแลนด์ แคปิตอล ยืนยัน ATK ของ Lepu Medical Technology ได้รับมาตรฐานยุโรป สาเหตุที่ไม่ผ่าน FDA สหรัฐฯ เพราะนโยบายกีดกันทางการค้าจีนสมัยโดนัลด์ ทรัมป์ ส่วนกรณีเรียกคืนสินค้าเพราะเป็นสินค้าลักลอบนำเข้า ยี่ห้อ Lepu ไม่เคยนำเข้าและขอ FDA สหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัทจะมีการแถลงข่าวโดยนักเทคนิคการแพทย์อีกครั้ง

2.ความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สวพ.91, thaipbs, TNN, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, kapook)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า สหรัฐฯ เตรียมบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยอีก 1 ล้านโดส จากเดิมบริจาคแล้ว 1.5 ล้านโดส และสั่งซื้อเพิ่มอีก 20 ล้านโดส ซึ่งบริษัทผู้ผลิตแจ้งว่าจะจัดสรรโควตาเพิ่มให้อีก 10 ล้านโดส รวมจัดซื้อทั้งหมด 30 ล้านโดส ทำให้มีวัคซีนไฟเซอร์ประมาณ 32.5 ล้านโดส ในไตรมาส 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (hfocus, INN, สปริงนิวส์, nation, moneyandbanking, INN, ผจก., ประชาชาติ, pptv, plewseengern, คมชัดลึก, infoquest, ช่อง 7, กรุงเทพมหานคร, มติชน, mcot, topnews, nationtv, TNN, moneyandbanking, Thailandplus)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมฯ ทอยยจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รอบ 2 ครอบคลุม 77 จังหวัด ตั้งแต่ 8 ส.ค. 257,200 โดส คาดว่าจะถึงทุกพื้นที่ไม่เกิน 14 ส.ค. พร้อมแนบเอกสารการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ 7 แสนโดสว่าส่งไปพร.ใดบ้าง ส่วนการจัดสรรไปพร.ต่างๆ เป็นดุลยพินิจของคกก.โรคติดต่อจังหวัด ยืนยันว่าไม่มีการสต็อกวัคซีนไว้ที่กรมฯ และไม่มีการฉีดให้กับ VIP หากพบเบาะแสการนำวัคซีนไปฉีดผิดกลุ่มเป้าหมาย ขอให้แจ้ง สธ. หรือ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 2876-7

3.ชี้แจงบุคลากรส่วนสนับสนุนได้รับวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., mcot, thaipbs, sanook, แนวหน้า, มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, workpointtoday, topnews, thejournalistclub, สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight, ข่าวสด, สยามรัฐ สปริงนิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพมหานคร, ศูนย์ข่าวแอมพิค, amarintv, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ)

-กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการแชร์ในสื่อโซเชียลว่ามีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่บุคลากรส่วนกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการคัดกรองผู้ป่วย ประสานงานรับและส่งต่อผู้ป่วย อาทิตูยแรกรับและส่งต่อ อาคารนิมิบุตร ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ Hospitel หรือรพ.ของกรมบางแห่ง ว่า บุคลากรเหล่านั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรที่ไปช่วยงานในสถานที่เสี่ยง 112 คน จากบุคลากรส่วนกลางทั้งหมด 430 คน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์เช่นเดียวกับบุคลากรด่านหน้าตามหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนของ สธ.

4.เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.เลย ได้ฉีดเข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, ไทยรัฐ

-จนท.การเงิน รพ.เลย โพสต์โซเชียลชี้แจง 3 วัคซีน จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ก่อนจะลบโพสต์ทิ้ง สอบถามเบื้องต้น มีหน้าที่เดินเก็บบิลของรพ. จึงมีความเสี่ยงจากต้องสัมผัสเอกสารที่อาจติดเชื้อโควิด

5.จนท.รพ.สต. เสียชีวิตหลังฉีดไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, plewseengern, mcot, แนวหน้า, มติชน, sonhditalk, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, newtv, ผจก., thailandplus)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค แสดงความเสียใจต่อครอบครัวบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต.บางกลาน จ.พิจิตร ซึ่งเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนเข็ม 3 วัคซีน ทั้งนี้ ได้ส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค จ.นครสวรรค์ ร่วมกับทีมรพ.โพทะเล สสอ.โพทะเล จ.พิจิตร เข้าสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องต้น ส่งพิสูจน์ทางนิติเวช และจะรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้

6.วิจารณ์ พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, บางกอกทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv, มติชนสุดสัปดาห์, thejournalistclub)

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ว่า พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ มีปัญหาที่บ่งเฉพาะกาล ข้อ 7 ที่นิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับ “บุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา หรือบริหารวัคซีน” ทำให้เข้าใจได้ว่าผู้มีอำนาจหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับวัคซีน ทั้งนายกฯ ผอ.ศบค. รมว.สธ. ปลัดสธ. ผอ.สถาบันฯ อธิบดี คกก. คณะอนก. คณะทำงานฯ กำลังใช้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามาบังหน้าเพื่อให้ตนเองพ้นจากความรับผิดชอบ โดยอ้างเรื่องโควิดมากออกเป็นพ.ร.ก. ซึ่งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ชัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 172

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, mcot, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก. โพสต์ทูเดย์, nationtv, topnews)

-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์วิพากษ์วิจารณ์ร่าง พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ ว่า กม.นี้ยังอยู่ในขั้นตอนยกร่าง สิ่งที่น่ามาวิจารณ์เป็นตัวนำเสนองาน ไม่ใช่ฉบับเต็ม แต่ฝ่ายการเมืองนำไปเป็นกระแสรายวัน ข้อ 7 ที่มองว่าปกป้องฝ่ายการเมือง ทีมแพทย์ในคณะผู้บริหาร ข้อเท็จจริงผู้เข้าเกณฑ์รวมไปถึงคณะแพทย์ในรพ.เอกชน สถาบันจุฬารณณ์ที่มีหน้าที่จัดหาวัคซีน ซึ่งในร่างฯ เขียนชัดเจนว่าคนทำผิด ทุจริต บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ให้เอาผิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ) เว็บไซต์มติชน

-นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ระบุว่า การออก พ.ร.ก.ดังกล่าวหากสามารถทำให้เกิดความคุ้มครองบุคคลตามข้อ 7 โดยไม่ต้องรับผิดได้ด้วย ก็น่าจะเป็นการออกพ.ร.ก.ที่ขัดกับเจตนารมณ์ที่จะออกมาเพื่อคุ้มครองบุคคล

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ทางการแพทย์ หรือบุคลากรด้านหน้าด่านที่ปฏิบัติหน้าที่เพียงอย่างเดียว โดยนำบุคลากรทางการแพทย์ฯ เป็นข้ออ้างบังหน้า เพื่อหวังปกป้องคุ้มครองบุคคลตามข้อ 7 ให้ได้รับประโยชน์

7. ยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สวพ.91, TNN, acnews, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, infoquest, thejournalistclub, mcot, thailandplus, topnews, amarintv, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, คมชัดลึก, nationtv)

-รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ไทยใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เกือบ 1 ล้านเม็ด/วัน กำชับอภ.เร่งรัดการนำเข้าจากต่างประเทศและผลิตใช้เอง ยาในสต็อกมีประมาณ 15 ล้านเม็ด กำลังทยอยส่งมอบในเดือน ส.ค.-ก.ย. รวม 120 ล้านเม็ด และในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 มีแผนจัดหาและส่งมอบอีกเดือนละ 100 ล้านเม็ด ส่วนการผลิตในประเทศ อภ.สามารถผลิตได้ 5 ล้านเม็ด/เดือน ได้สั่งการให้หยุดผลิตยาชนิดอื่นที่ไม่จำเป็นชั่วคราว เพื่อเพิ่มสายการผลิตฟาวิพิราเวียร์ให้ได้ 20-30 ล้านเม็ด/เดือน

ด้าน ปลัด สธ. ยืนยัน เดือน ส.ค. สต็อกยาฟาวิพิราเวียร์ไว้แล้ว 80 ล้านเม็ด ขณะเดียวกัน อภ.อยู่ระหว่างเดินสายการผลิตเอง เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถผลิตได้ในราคาถูกลงประมาณเม็ดละ 17 บาท ช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ nationtv

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า รัฐบาลสอบตกเรื่องวัคซีนแล้วอย่าสอบตกเรื่องยารักษาโรคอีก ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ภายใน 4 วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการและผลตรวจ ATK เป็นบวก ตามแนวทางที่กรมการแพทย์กำหนด ที่สำคัญต้องอำนวยความสะดวกการเบิกจ่ายยาจำเป็นต่างๆ โดยไม่จำกัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ)

-รพ.ศิริราช เปิดให้ผู้ติดเชื้อโควิด อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือใช้ ATK ขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ระหว่างรอการติดต่อเข้ารับรักษา โดยลงทะเบียนผ่านไลน์ @siriraj-favi ให้ญาติเข้ามารับแบบ Drive thru

8. เตรียมยื่นฟ้องรัฐบาลบริหารผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, มติชนสุดสัปดาห์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ)

-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เผย วันที่ 13 ส.ค. พรรคไทยสร้างไทย-นายกสมาคมทนายความ จะยื่น 7 แสนรายชื่อ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินคดีกับนายกฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีบริหารผิดพลาดบกพร่องในการแก้ไขปัญหาโควิด

9. คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เรื่องเด่นออนไลน์, topnews, สยามรัฐ, ไทยโพสต์

-นพ.สุรจิต สุนทรธรรม รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ โปสต์ข้อมูลว่า บุคลากรสาธารณสุขไทยที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด 19 ติดเชื้อแล้วป่วยถึงเสียชีวิต 14 คน จาก 979 คน (14.3 ต่อพันประชากร) เสียตายมากกว่าผู้ได้รับวัคซีนครบแล้วอย่างน้อย 17 เท่า เพราะฉะนั้นให้รีบฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้ และรอดูประสิทธิผลชนิดอื่นในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (thematter, thainews, sanook, มติชน, amarintv, newtv, topnews, สำนักข่าวอิศรา, thaipbs, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, ผจก. ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ช่อง 7, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, thejournalistclub, แนวหน้า, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ ระบุ 100 วันข้างหน้า จำนวนคนติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาในไทยจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนวัคซีนอย่างหนัก เสนอนายกฯ ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนฯ งดการส่งออกวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์เป็นการชั่วคราว จะลดผู้ป่วยในรพ.และผู้เสียชีวิตได้กว่า 80%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-รศ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา โปสต์ว่า ผลการทดลองฉีด AZ เป็นบูสเตอร์โดสของตน (สูตร SV+SV+AZ 0.1ID) ด้วยวิธีฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง พบอาการข้างเคียงน้อยลง เนื่องจากใช้วัคซีนน้อยกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อถึง 5 เท่า แต่ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นจาก 47% เป็น 99% ซึ่งหากใช้สูตรนี้จะมีวัคซีนสำหรับบูสเตอร์เพิ่มขึ้น 5 เท่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, แนวหน้า, ไทยโพสต์

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.ไบโอเทค โปสต์ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีน mRNA ต่อสายพันธุ์เดลตา ข้อมูลที่กาดาร์พบโมเดิร์นนาป้องกันได้ 84.8% ไฟเซอร์ป้องกันได้เพียง 53.5%

10. เร่งกำจัดขยะติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, mcot, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, infoquest, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, INN, มติชน, ผจก.)

-รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย นายกฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้ออย่างเป็นระบบ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน พร้อมกำกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการที่ชยะติดเชื่ออย่างถูกต้องตามที่ สช.กำหนด

11. ล็อกดาวนไม่ไปตามเป้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, thebangkokinsight, mcot, INN, infoquest, nationtv, thejournalistclub, newtv, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก ศบค. ระบุ จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายเริ่มสูงกว่าผู้ติดเชื้อ ถือเป็นเรื่องน่ายินดี แต่พื้นที่ กทม. การประกาศล็อกดาวนอาจจะไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้

12. โครงการเครื่องผลิต oxygen

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (thesender, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์)

-นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เปิด clubhouse ขอคำปรึกษาเรื่องเครื่องผลิต oxygen มีทั้งวิศวกร นักวิชาการด้านเคมี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แพทย์ ฯลฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลและช่องทางการประสานความช่วยเหลือ โดยมีข้อกังวลในกระบวนการขออนุญาตทางราชการต้องใช้เวลาอันยาวนาน อาจไม่ทันกับความต้องการของประชาชน ซึ่งนายธนาธรจะขอรับผิดชอบปัญหาทางกฎหมายเอง และจะรีบติดต่อหาวัตถุดิบและขอคำแนะนำจากผู้ที่ได้ให้ข้อมูลไว้เพิ่มเติมต่อไป

13. แพทย์เสียชีวิตจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เพจหมอแล็บแพนด้า, workpointtoday, thebangkokinsight, ผจก., sanook, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, topnews, ไทยรัฐ)

-โพสต์แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ น.อ.อ.หญิง พญ.สรวิญา พาพานิช แพทย์รังสีรักษา รพ.ภูมิพลฯ ซึ่งได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว

14. ยาลูกกลอนรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เพจหมอแล็บแพนด้า

-โพสต์ภาพและข้อความจากลูกเพจที่ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากที่บ้านไปซื้อยาลูกกลอนกิโลกรัมละ 1 หมื่นบาท บังคับให้คนในบ้านที่ติดเชื้อมัน หลังกินมีอาการคลื่นไส้ อ่อนเพลีย และเวียนศีรษะอย่างรุนแรง

15. ผู้ป่วยจิตเวชอาละวาดใน รพ.มุกดาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews, pptv, ไทยรัฐ, sanook, เดลินิวส์, ทวีช่อง 7,8, thebangkokinsight

-ผู้ป่วยจิตเวชชาย อายุประมาณ 30 ปี ถู้อมีอาการอาละวาดในห้องฉุกเฉิน รพ.มุกดาหาร จนท.และตำรวจระงับเหตุไว้ได้ ภายหลังมีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าชายคนดังกล่าวติดโควิด ทำให้ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร สั่งให้ตำรวจชุดจับกุมกักตัว 14 วัน ต่อมาทราบผลตรวจว่าเป็นลบ จึงยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

16. หมอพร้อมอัปเดต Heat Map

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก, hfocus

-หมอพร้อม อัปเดตระบบ Heat Map ประมวลผลข้อมูลฉีดวัคซีนโควิด 19 รายจังหวัด และในวันที่ 17 ส.ค. คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาจัดทำระบบนัดคิวตรวจ RT-PCR ให้รพ.ผ่านหมอพร้อม

17. ข่าวบิดเบือน-ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter, สวพ.91, คมชัดลึก, ผจก.

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงกรณีการแชร์ข้อมูลเรื่อง ฉีด AZ ครบโดส แต่สถานทูตไม่รับรอง ระบุลือตที่ผลิตในไทยถือว่าไม่ได้ฉีด ตรวจสอบกับกรมสารนิเทศ ก.การต่างประเทศ พบเป็นข้อมูลบิดเบือน ใช้ข้อความพาดหัวข่าวสร้างความเข้าใจผิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตรารังสมุนไพรมะวัน ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับอนุญาตจาก อย. ตรวจสอบกับ อย. แล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และมีการสวมทะเบียนของผลิตภัณฑ์อื่น จึงขอเตือนประชาชนอย่าซื้อมารับประทาน

18. รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, thainews, ไทยรัฐ

-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ **สมุทรสาคร** บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษ อ.เมือง 11 ราย **จ.ชลบุรี** บ.ยางรถยนต์ อ.ศรีราชา 77 ราย **นครปฐม** ฟาร์มสัตว์ปีก อ.บางเลน 18 ราย **ฉะเชิงเทรา** บ.เครื่องครัว อ.บางปะกง 10 ราย นอกจากนี้ **นนทบุรี** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 769 ราย จากครอบครัว-ที่ทำงาน-ชุมชน **นครราชสีมา** อ.โนนสูง พบคลัสเตอร์รถเช่าชาย ลูกชิ้น 23 ราย **ปราจีนบุรี** คลัสเตอร์งานศพวัดปรีอวนาราม เสียสูง 398 ราย ติดเชื้อแล้ว 68 ราย

| ประเด็นข่าว | หมายเหตุ |
|---|----------|
| <p>มาตรการอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thainews, คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, แนวหน้า, newtv, acnews, เดลินิวส์, workpointtoday, ประชาชาติ, สปริงนิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, thailandplus, sanook)</p> <p>-รองนายกฯ และ รว.สธ. ระบุ ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 12,669,218,318 บาท ให้สธ. จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอก เม.ย. 2564 ประกอบด้วย 1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ 4,543,574,263 บาท 2.ค่าใช้สอย 1,542,027,703 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการต่างๆ อาทิ รพ.สนาม การค้นหาเชิงรุก ค่าฉีดวัคซีนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 3.ค่าวัสดุ 6,367,645,590 บาท เป็นค่ายาฟ้าวิพราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ รวมถึงวัสดุสำหรับ อสม.เพื่อใช้ในการป้องกันโรค ยาสมุนไพร 4.งบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 215,970,762 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 2564 ได้กำกับทุกจังหวัดเร่งเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด โดยต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, PPTV, workpointtoday, คมชัดลึก, ช่อง 7, ผจก., plewseengern, mcot, Thailandplus)</p> <p>-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า ทารกแรกเกิดควรได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และหลัง 6 เดือนได้รับนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนถึง 2 ปีขึ้นไป โดยจากการศึกษาไม่พบเชื้อโควิด 19 ในน้ำนมแม่ ในขณะที่รอเข้ารับการรักษาตัวแม่ยังสามารถให้นมลูกได้ตามปกติ แต่ต้องป้องกันเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสลูก หากต้องปั๊มนมควรทำความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุหลังใช้งานและล้างทุกครั้ง ปรึกษาปัญหาแม่ได้ที่ Line OA คลินิกนมแม่ รพ.เด็ก : @nnn7233b และ call center โทร. 08 1627 8008</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ผจก., thailandplus, mcot, pptv, ChiangmaiNews)</p> <p>-อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นายกเทศมนตรี ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถาน ผอ.รพ.ประจักษ์ศิลปาคม และนายกเทศมนตรีนครรังสิต ลงนาม MOU ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชนรังสิต-ประจักษ์ศิลปาคม อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขณะนี้ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะแรกจะรับผู้ป่วย 100 เตียง และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป โดยมีกลุ่มแพทย์ พยาบาล จากกรมอนามัยที่เป็นจิตอาสาสามารถร่วมจัดระบบในการดูแลผู้ป่วย ให้คำปรึกษา บริการด้วยชุดตรวจ ATK พร้อมจัดตั้งเป็นพื้นที่แยกกักตัวในชุมชน</p> | |
| ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ | |
| <p>อาการไฮเปอร์เวนติเลชั่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ ผจก., ไทยรัฐ, js100, mthai,</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย อาการกลุ่มไฮเปอร์เวนติเลชั่น เกิดจากภาวะเครียด วิตกกังวล หรือ กัดฟันหนักมากเกินไป ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจเร็วเกิน หายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก ซาริมฝีปาก ปลายมือ-เท้า มือเท้าจับเกร็ง แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นอัมพาต เมื่อเกิดอาการ ควรตั้งสติ พยายามควบคุมการหายใจให้ช้าลง ถ้าไม่สามารถหายใจช้าลงได้ อาจใช้ถุงกระดาษหรือพับกระดาษครอบปากและจมูกเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่กระแสเลือด ช่วยให้ภาวะกรดต่างคืนสู่สมดุล ญาติหรือผู้ใกล้ชิดต้องลดความตึงเครียด เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ตัวผู้ป่วยต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของสุขภาพจิต ฝึกการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ฝึกวิธีการหายใจและการผ่อนคลาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการบ่อย ๆ หรือเป็นมากขึ้น อาจต้องปรึกษาจิตแพทย์</p> | - |